



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๔๘๐.๑

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

ตามที่ โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมตามนโยบาย การดำเนินงาน ITA การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งในการประชุมดังกล่าว เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เช่น การละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองและพวกพ้องโดยทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้แจ้งให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติตามกรอบแนวทาง และกลุ่มงานบริหารจะมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พบว่าบุคลากรในสังกัดสามารถดำเนินงานบริหารจัดการตามกรอบแนวทางที่ร่วมวิเคราะห์และกำหนดไว้ร่วมกัน ไม่มี ปัญหาในการร้องเรียนจากหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดและการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบแนวทางด้วยดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวศศิธร ฟังอารมณ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ทราบ-อนุมัติ




พันโท

(ศุภชัย คุสุวรรณ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง วัน/เดือน/ปี : ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. รายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน	
Link ภายนอก : โรงพยาบาลเมืองปาน https://www.muangpanhealth.com/newsportal/ITAb๔.php หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศศิธร พิงอารมณ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ผู้อนุมัติรับรอง พันโท  ศุภชัย ศุสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายชัยวิชิต จันตะมะ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	